
 

ค ำอธิบำยเพิม่เตมิ 

aus ค  าบุพบท เม่ืออยูใ่นประโยค  

(ค  าน าหนา้ค านามท่ีอยูด่า้นหลงั aus จะตอ้งเปล่ียนเป็นกรรมรองหรือ Dativ)  

der (เพศชาย)  Dativ  dem 

die (เพศหญิง)  Dativ der 

das (เพศกลาง) Dativ dem 

die (พหูพจน์)    Dativ den 

*** ยกเวน้ ช่ือประเทศส่วนใหญ่ต่อใหมี้ ค  าว่า aus แต่เราก็จะไม่ใส่ค าน าหนา้

ค านาม (Ohne Artikel) เช่น 

ฉนัมาจากประเทศไทย  Ich komme  aus Thailand.  

**(โปรดสังเกตุ) เราจะไม่ใส่ค าน าหน้าค านาม 

*** ยกเว้น บางประเทศที่เป็นเพศหญิง เช่น die Schweiz, die Türkei 

Er / Sie  kommt aus der Schweiz.  

เธอ / เขา มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

Ich komme aus der Türkei. ฉนัมาจากประเทศตุรกี 

(โปรดสังเกตุ) เราจะเปลีย่น จาก die เป็น der เพราะเป็น Dativ น่ันเอง 



 

*** ยกเว้น บางประเทศท่ีเป็นพหูพจน์  เช่น die USA  

Ich komme aus den USA. ฉนัมาจากประเทศอเมริกา 

Er / Sie Kommt aus den USA. เธอ / เขา มาจากประเทศอเมริกา  

(โปรดสังเกตุ) เราจะเปลีย่น จาก die เป็น den เพราะเป็น Dativ น่ันเอง 

อีกอยา่งส่ิงท่ีตอ้งรู้คือ กริยา Kommen (มา) จะตอ้งผนัตามประธานเสมอไม่ว่า

จะอยูใ่นประโยคค าถามหรือค าตอบ 

Indikativ Präsens ผันในรูปแบบปัจจุบัน 

Ich / komme 

Du / kommst 

er/sie/es / kommt 

Wir / kommen 

Ihr / kommt 

Sie / kommen 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


